



ข่าวกระทรวงการคลัง

นายประสารัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 136/ 2542

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2542

พิธีลงนามในสัญญาตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอส จี สินเอเชีย จำกัด (มหาชน)

วันนี้กระทรวงการคลังได้จัดให้มีพิธีลงนามในสัญญาตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอส จี สินเอเชีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไปตามแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินตามมาตรการ 14 สิงหาคม 2541 กระทรวงการคลังจะสนับสนุนให้ความช่วยเหลือสถาบันการเงินตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 และโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินและฟื้นฟูความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการเงินทำหน้าที่ปล่อยสินเชื่อ สนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เพื่อสนับสนุนมาตรการฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน (มาตรการ 14 สิงหาคม 2541) ดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอส จี สินเอเชีย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2542 และวันนี้กระทรวงการคลังได้ให้ความช่วยเหลือด้วยการซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอส จี สินเอเชีย จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน 5,884 ล้านบาท โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) และธนาคารไซซีเอเค้ เจเรล ปารีส (SG) ได้ซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์เป็นจำนวน 6,460.6 ล้านบาท และกระทรวงการคลังได้ซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์เพื่อให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS) ของบริษัทเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดจำนวน 729 ล้านบาท และช่วยซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์เพิ่มทุนอีกจำนวนร่วมกับผู้ลงทุนสมทบ คือ ธนาคารกรุงเทพฯ และธนาคาร SG ในจำนวนที่เท่ากันคือ 5,155 ล้านบาท นอกจากนี้กระทรวงการคลังจะออกไปสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์คืนจากกระทรวงการคลัง (Warrants) ให้แก่ผู้ร่วมลงทุนสมทบที่ซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์ของบริษัทร่วมกับกระทรวงการคลังจำนวน 5,155 ล้านบาท โดยให้ Warrant 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอส จี สินเอเชีย จำกัด (มหาชน) ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือได้ 1 หุ้น ภายในระยะเวลา 3 ปี และจะได้จดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) เป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เช่นเดียวกับสถาบันการเงินที่ได้เข้าโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 ก่อนหน้านี้

เพื่อให้การเพิ่มเงินกองทุนของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอส จี สินเอเชีย จำกัด (มหาชน) บรรลุผลสำเร็จ ในวันที่ (19 พฤศจิกายน 2542) กระทรวงการคลังโดยนายสุภชัย พิสิษฐวานิช ปลัด

กระทรวงการคลัง เลงนามในสัญญาตามโครงการช่วยเหลือเงินกองทุนชนบท 1 ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอส จี สีนเอเชีย จำกัด (มหาชน) และลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียน (Registrar) ผู้ทำหน้าที่รักษาสิทธิและประโยชน์ของใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) และเป็นผู้ดูแลเก็บรักษาใบสำคัญแสดงสิทธิ (Custodian) โดยกระทรวงการคลังจะดำเนินการให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นพื้นฐานเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดต่อไป

การเพิ่มทุนของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอส จี สีนเอเชีย จำกัด (มหาชน) ตามโครงการช่วยเหลือเงินกองทุนชนบท 1 ตามแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน ส่งผลให้ฐานะเงินกองทุนชนบท 1 ต่อสิทธิประโยชน์เสี่ยงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานปี 2543 ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ อันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นในความมั่นคงของบริษัทฯ และจะเป็นการเอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคตของบริษัทฯ ดังนั้นการเพิ่มทุนในครั้งนี้จึงได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก อันจะเป็นแรงกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการระดมทุนของธุรกิจทั้งจากตลาดเงินและตลาดทุนที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต ซึ่งจะนำไปสู่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Posted 25 Nov 1999